

Số: 231 /BC-UBND

Minh Long, ngày 20 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình vận động, tiếp nhận, sử dụng và quản lý viện trợ PCPNN và hoạt động của các tổ chức PCPNN trong 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Công văn số 462/SNgV-HTQT ngày 15/6/2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo tình hình vận động, tiếp nhận, sử dụng và quản lý viện trợ PCPNN và hoạt động của các tổ chức PCPNN trong 6 tháng đầu năm 2022. UBND huyện Minh Long báo cáo kết quả như sau:

I. Tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN

1. Tình hình ký kết các khoản viện trợ PCPNN

Chương trình, dự án viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong trên địa bàn huyện chủ yếu do chương trình Tầm nhìn thế giới hỗ trợ và tập trung vào lĩnh vực bảo trợ trẻ em, xây dựng năng lực quản lý, điều hành, chăm sóc y tế cho trẻ em, giáo dục cho trẻ em. Trong quá trình thực hiện dự án có sự tham gia phối hợp tích cực từ phía chính quyền cơ sở và người dân được hưởng lợi từ các dự án. Các mục tiêu hoạt động tương đối phù hợp với nguyện vọng của người dân nên luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm với các hoạt động triển khai của dự án. Qua việc tiếp nhận và triển khai các dự án, người dân đã được nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe; cán bộ y tế, giáo dục được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn; góp phần thay đổi nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội đối với trẻ em, bảo vệ trẻ em và phát huy quyền của trẻ em.

2. Tình hình vận động, tiếp nhận, quản lý và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN

Trong công tác vận động, tiếp nhận viện trợ từ các tổ chức PCPNN huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành tạo mọi điều kiện quan tâm giúp đỡ cho UBND huyện được tiếp nhận và thực hiện các dự án viện trợ từ các tổ chức PCPNN. Các dự án được triển khai đúng kế hoạch, được đánh giá là tiếp cận có hiệu quả và phát huy tác dụng trong quản lý cũng như các hoạt động sản xuất của người dân, góp phần nâng cao chất lượng sinh kế cho người nghèo, đặc biệt đối với những vùng khó khăn.

II. Kết quả thực hiện

1. Thống kê tình hình viện trợ PCPNN

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị với các tổ chức PCPNN

Công tác phối hợp giữa các bên tham gia quản lý điều hành dự án được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ.

Công tác quản lý Nhà nước về viện trợ phi chính phủ nước ngoài được thực hiện công khai, minh bạch theo hướng phân công, phân cấp, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và phát huy tính chủ động của các cấp, các cơ quan quản lý và các đơn vị thực hiện.

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đều có Thông báo, Chương trình, Kế hoạch và thực hiện đúng cam kết tài trợ theo quy định của Nhà nước, lĩnh vực viện trợ tương đối phù hợp, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

III. Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

Căn cứ Kế hoạch, cam kết viện trợ của các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ trên địa bàn huyện, UBND huyện Minh Long tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác xúc tiến, vận động, quản lý hoạt động và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức PCPNN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN vào địa bàn huyện hoạt động theo đúng thỏa thuận, cam kết và quy định của pháp luật Việt Nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh kế cho người nghèo, đặc biệt đối với những vùng khó khăn.

II. Đánh giá chung

- Lãnh đạo UBND huyện luôn quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác xúc tiến, vận động, quản lý hoạt động và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức PCPNN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN vào địa bàn huyện tìm hiểu, khảo sát nhu cầu viện trợ.

- Hiện nay, xu hướng chung của các tổ chức PCPNN tập trung vào lĩnh vực nâng cao năng lực cộng đồng, hỗ trợ sản xuất tăng thu nhập cho người dân và lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục. Hầu hết các Chương trình, Dự án của các tổ chức PCPNN đều phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp cận của vùng hưởng lợi nên khi triển khai, các tổ chức PCPNN đều nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của chính quyền địa phương và nhân dân hưởng lợi trong vùng Dự án

Trên đây là Báo cáo tình hình vận động, tiếp nhận, sử dụng và quản lý viện trợ PCPNN và hoạt động của các tổ chức PCPNN trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Minh Long./.

Nơi nhận:

- Sở Ngoại vụ;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- VP: C, PCVP;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

Đình Văn Điết

UBND Huyện Minh Long

THỐNG KÊ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI NĂM 2022

STT	Tên tổ chức	Quốc tịch	Tên chương trình/dự án	Lĩnh vực	Địa bàn hoạt động	Tổng giá trị chương trình, dự án năm 2022 (VND)	Giá trị cam kết, viện trợ năm 2022 (VND)	Vốn đối ứng của năm 2022 (VND)	Giải ngân trong năm 2022 (VND)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam	Việt Nam	Chương trình vùng Minh Long	4 dự án (Dinh dưỡng cho trẻ em, BVTE; Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và Bảo trợ; Ứng phó	5 xã huyện Minh Long	9.155.203.200	9.155.203.200	-	5.753.587.840	
2	Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam	Việt Nam	Chương trình vùng Minh Long	Dự án Hỗ trợ xe đạp cho trẻ em nghèo huyện Minh	5 xã huyện Minh Long	686.400.000	686.400.000	-	686.400.000	
						9.841.603.200	9.841.603.200	-	6.439.987.840	